



ฉบับที่ 103/2568

วันที่ 6 สิงหาคม 2568

การประชุมเพื่อติดตามมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ของกระทรวงการคลัง

นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568 คนได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ของกระทรวงการคลัง ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ กรมสรรพากร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ 4 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา คือ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับเนื้อหาหลัก ๆ ในการประชุม จะเป็นการรับฟังความเห็นจาก 4 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ถึงผลของมาตรการที่ได้มีการออกไปแล้ว ที่สำคัญยังเป็นเวทีที่จะชี้แจงทำความเข้าใจในประเด็นมาตรการช่วยเหลือด้านประกันชีวิตและประกันวินาศภัยของ คปภ. ทั้งในส่วนของ การประกันภัย และการประกันวินาศภัย

สรุปรายละเอียดเงื่อนไขผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย จากอิทธิพลของพายุน้ำและเขตพื้นที่สงครามระหว่างไทย-กัมพูชา

	ผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยเขตพื้นที่ประสบ สาธารณภัยจากอิทธิพลของพายุ โดยให้เริ่มผ่อนผันตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568	ผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยเขตพื้นที่สงคราม ระหว่างไทย-กัมพูชา โดยให้เริ่มผ่อนผันตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568
ประกันชีวิต	ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยออกไป อีก 60 วันนับแต่วันครบระยะเวลาผ่อนผันเดิม (เดิม ระยะเวลาผ่อนผันชำระเบี้ยประกันภัย 31 วัน)	ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยออกไป อีก 60 วันนับแต่วันครบระยะเวลาผ่อนผันเดิม (เดิม ระยะเวลาผ่อนผันชำระเบี้ยประกันภัย 31 วัน)
	กรณีกรมธรรม์ประกันภัยสิ้นสุดบังคับเนื่องจากการขาด ชำระเบี้ยประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยขอต่ออายุ กรมธรรม์ประกันภัย บริษัทอาจงดการตรวจสุขภาพ <u>และยกเว้นดอกเบี้ย</u> เป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือนด้วยก็ได้	กรณีกรมธรรม์สิ้นสุดบังคับเนื่องจากการขาดชำระเบี้ย ประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยขอต่ออายุกรมธรรม์ ประกันภัย ภายใน 6 เดือน บริษัทอาจงดการตรวจ สุขภาพและยกเว้นดอกเบี้ยเป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือนด้วย ก็ได้

	<p>ผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยเขตพื้นที่ประสบ สาธารณภัยจากอิทธิพลของพายุ โดยให้เริ่มผ่อนผันตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568</p>	<p>ผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยเขตพื้นที่สงคราม ระหว่างไทย-กัมพูชา โดยให้เริ่มผ่อนผันตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568</p>
<p>ประกันชีวิต (ต่อ)</p>	<p>กรณีที่มีการนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยโดย อัตโนมัติ และกรมธรรม์ประกันภัยถูกแปลงเป็นการ ประกันภัยแบบขยายเวลา หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้ เงินสำเร็จ หากผู้เอาประกันภัยขอกลับคืนสู่สถานะเดิม ของกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทอาจการตรวจสอบสุขภาพ และยกเว้นดอกเบี้ย เป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือนด้วยก็ได้</p> <p>ในกรณีผู้เอาประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลงวงการชำระ เบี้ยประกันภัย หรือ มีการชำระเบี้ยประกันภัยรายงวดที่ น้อยกว่า 1 ปี โดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงวงการชำระ เบี้ยประกันภัย บริษัทอาจผ่อนผันให้ผู้เอาประกันภัย ชำระเบี้ยประกันภัยในแต่ละงวดโดยไม่คิดดอกเบี้ยเป็น เวลาไม่เกินหกเดือนด้วยก็ได้</p>	<p>กรณีที่มีการนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยโดย อัตโนมัติ และกรมธรรม์ประกันภัยถูกแปลงเป็นการ ประกันภัยแบบขยายเวลา หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้ เงินสำเร็จ หากผู้เอาประกันภัยขอกลับคืนสู่สถานะเดิม ของกรมธรรม์ประกันภัยภายใน 6 เดือน บริษัทอาจการ ตรวจสอบสุขภาพและยกเว้นดอกเบี้ยในระหว่างนั้น</p> <p>ในกรณีผู้เอาประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลงวงการ ชำระเบี้ยประกันภัย หรือ มีการชำระเบี้ยประกันภัยราย งวดที่น้อยกว่า 1 ปี โดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงวง การชำระเบี้ยประกันภัย บริษัทอาจผ่อนผันให้ผู้เอา ประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยในแต่ละงวดโดยไม่คิด ดอกเบี้ยเป็นเวลาไม่เกินหกเดือนด้วยก็ได้</p>
<p>ประกันวินาศภัย</p>	<p>บริษัทอาจผ่อนผันการเก็บเบี้ยประกันภัยและรับเบี้ย ประกันภัยได้จนถึง 180 วัน นับแต่วันที่สัญญา ประกันภัยมีผลใช้บังคับ หรือวันที่สัญญาประกันภัย เริ่มต้นมีผลคุ้มครอง สำหรับประกันภัยรถยนต์ ทุก ประเภท ยกเว้นรถยนต์นั่งกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2</p> <p>ค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทต้องจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย สำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย</p> <p>(1) สำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 2/2558 ให้พิจารณาค่าสินไหม ทดแทนภายใต้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ ข้อ 2.7 – 2.8 เป็นจำนวน 20,000 บาท แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอา ประกันภัยที่คงเหลืออยู่ เว้นแต่ บริษัทสามารถพิสูจน์ได้ ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงมีจำนวนที่น้อยกว่าจำนวน เงินดังกล่าว</p> <p>(2) สำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบ ประหยัดสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวร์นซ์) ให้พิจารณา ค่าสินไหมทดแทนภายใต้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ ข้อ 2.4 – 2.5 เป็นจำนวน 10,000 บาท แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอา ประกันภัยที่คงเหลืออยู่ เว้นแต่ บริษัทสามารถพิสูจน์ได้ ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงมีจำนวนที่น้อยกว่าจำนวน เงินดังกล่าว</p>	<p>ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยที่ครบ กำหนดออกไป 90 วัน นับแต่วันครบระยะเวลาผ่อนผันเดิม</p> <p>กรณีกรมธรรม์ประกันภัยสิ้นสุดผลบังคับเนื่องจากขาดการ ชำระเบี้ยประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยขอต่ออายุ กรมธรรม์ประกันภัย บริษัทอาจการตรวจสอบสุขภาพและ ยกเว้นดอกเบี้ย เป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือนด้วยก็ได้</p>

	<p>(3) สำหรับกรรมธรรม์ประกันภัยที่มีความคุ้มครองเดียวกันกับ (1) และ (2) ให้พิจารณาหลักเกณฑ์เทียบเคียงกัน</p> <p>หากภายใต้กรรมธรรม์ประกันภัยตาม (1) (2) และ (3) มีการแนบเอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองสำหรับภัยลมพายุและภัยน้ำท่วมเพิ่มเติมจากความคุ้มครองของกรรมธรรม์ประกันภัยมาตรฐาน ให้พิจารณาความเสียหายส่วนที่เกินกว่าความคุ้มครองมาตรฐานโดยพิจารณาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินวงเงินความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย</p>	
--	---	--

รวมถึงการสรุปทำความเข้าใจในมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ ของกระทรวงการคลัง อาทิ มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ (กรมสรรพากร) มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาผู้ที่ได้รับผลกระทบของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (สศค.) มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ข้อพิพาทชายแดน ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

“กระทรวงการคลังได้มีการประชุมติดตามมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องนโยบายต่างๆ ของกระทรวง สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และการประกันภัยวินาศภัยของ คปภ. เนื่องจากเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากต่อการทำความเข้าใจ จึงต้องมีการทำความเข้าใจกับทุกฝ่าย เพื่อให้ประชาชนใน 4 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ได้เข้าใจและใช้สิทธิของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อเยียวยาและดูแลให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

สำนักงานรัฐมนตรี
โทร. 0-2126-5800